



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	สื่อ
1. นกมดต้นส่งออกรังนกบ้านอพรายใต้เกษตรกร	ข่าวสด
2. 'อัครา'เขตชุมหมอดินอาสาขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินเกษตร	แนวหน้า
3. "มุกดา Smart Farm 349" ต้นแบบความสำเร็จ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร... สยามรัฐ	
4. 'ถาวร'เยือนจีนสร้างความเชื่อมั่นสินค้าฯ	แนวหน้า
5. บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	เดลินิวส์
6. 'เมล์ดพันธุ์'ความรู้เกษตรในโรงเรียนจากมือกลางวันสู่'เกษตรเพื่อการค้า'	เดลินิวส์
7. รองปลัดฯร่วมปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารฯรุ่น74	แนวหน้า
8. ส่งออก-ท่องเที่ยว-การบริโภค ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจเดือนมกราคม	ผู้แนวหน้า
9. คลังถก 5 หน่วยงานดันจีดีพี 3.5%	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'พาณิชย์' ส่ง 8 นโยบายเร่งด่วน ดูแลสินค้าเกษตร-ส่งออก-เจรจา FTA ดันศก.พุ่ง ข่าวหุ้น	
12. คอลัมน์: แวดวงอาเซียน: มาเลเซียเร่งเครื่องส่งทุเรียนสด เจาะตลาดจีน	มติชน

นฤมลดันส่งออกกุ้งนกบ้านอัปรายได้เกษตรกร

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2568 ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การนำเข้าเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบ หรือเมล็ดถั่วลิสงกะเทาะเปลือกไม่ได้มาตรฐานจากอินเดีย เพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ผู้นำเข้ายังสามารถนำเข้าเมล็ดถั่วลิสงจากสาธารณรัฐอินเดียได้โดยใช้ใบรับรองมาตรฐานบังคับ (มกษ.4702-2557) หรือมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปของประเทศ ได้แก่ 1. จิ้งหรีดแห้ง 2. จิ้งหรีดแช่แข็ง 3. การปฏิบัติทางการเกษตรที่สำคัญสำหรับบ้านนก แอนกิ้นรัง 4. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ความปลอดภัยด้านอาหาร สุขภาพ และ

สวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ-สังคม และ 5. แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่สำคัญสำหรับพืชสมุนไพร

“ได้ย้าให้อุแลมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครอบคลุมโดย เฉพาะการทำรังนกส่งออก ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการจากประเทศ จีนต้องการนำเข้ารังนกถ้ำมากกว่ารังนกบ้าน เนื่องจากเป็นรังนก คุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด หากประเทศไทยสามารถ จัดการมาตรฐานรังนกบ้านให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจใน คุณภาพสินค้าอาจช่วยให้มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบผู้ประเมินของหน่วย รับรองสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคุณภาพ สินค้าให้การรับรองเป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้ผู้เชื่อมั่นในสินค้าเกษตรไทย

'อัครา'เชิดชูหมอดินอาสาขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินเกษตร

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2568” ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา พัฒนาดินดี ตามวิถีเกษตรพอเพียง” โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดร.ทวิศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และถ่ายทอดผ่านระบบ Video conference application zoom ไปยังสถานีพัฒนาที่ดินตัวแทน 5 ภาค และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้หมอดินอาสาในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสา โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาดินและการส่งเสริมวิถีเกษตรพอเพียง การแสดงสินค้าของหมอดินอาสาที่โดดเด่น เน้นสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ การมอบรางวัลให้แก่หมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นายอัครา กล่าวว่า หมอดินอาสาเป็นกลไกการพัฒนาทางการเกษตรที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดจนการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรไทย

จึงขอชื่นชมหมอดินอาสาทุกท่านที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญของกลไกการพัฒนาทางการเกษตร และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มแข็งจนเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว ทำให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสมาชิกความร่วมมือโลกนำไปใช้เป็นต้นแบบโครงการหมอดินนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้ทั่วโลกสร้างเครือข่ายผู้นำการจัดการดินอย่างยั่งยืนตามแบบอย่างหมอดินอาสาของประเทศไทย

“การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการรวมพลังสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสาทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการยกระดับ เพิ่มรายได้ และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร โดยเฉพาะเครือข่ายหมอดินอาสา ที่ตั้งเป้าให้มีความปราดเปรื่องในการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ตลอดจนการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรไทย” นายอัครา กล่าว

“มุกดา Smart Farm 349” ต้นแบบความสำเร็จ



ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

เนื่องด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยมุก ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ชลประทาน 1,600 ไร่ และพื้นที่ชลประทานทั้ง 21 อ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบโครงการชลประทานมุกดาหาร จำนวน 49,720 ไร่ ยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งปัจจุบันการปลูกข้าวมีการใช้น้ำต่อไร่ค่อนข้างสูง ทำให้ประสิทธิภาพการชลประทานต่ำ ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ยังต่ำกว่ามาตรฐาน รายได้จากการทำนาหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อไร่ เกษตรกรในพื้นที่อ่างเก็บน้ำต่างๆ ยังติดกับดักความยากจน ไม่สามารถใช้ความได้เปรียบหรือความเข้มแข็งที่มีอยู่สร้างฐานะให้ได้ดี

จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นจุดกำเนิดของ “มุกดา Smart Farm 349” เมื่อปี 2566 ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยมุก โดยมีโครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นผู้ริเริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานในการจัดรูปแบบการปลูกข้าวในพื้นที่ 20 ไร่ ระบบน้ำและการให้ความรู้เบื้องต้น ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ แปลงนาข้าวเป็นการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง แปลงพืชทางเลือก เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUM14 กล้วย แบล็กเบอร์รี่ และบ่อปลา จะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน

นายองอาจ แสนอุบล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการชลประทานมุกดาหาร ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช และหน่วยงานราชการอื่นๆ ช่วยเติมองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อสร้างผลสำเร็จเชิงประจักษ์ของต้นแบบมุกดา Smart



Farm 349 ให้เป็นแปลงต้นแบบทำการเกษตรสมัยใหม่ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงในพื้นที่ชลประทาน

กระบวนการของการทำนาเปียกสลับแห้ง (แก้งข้าว) มีเทคนิคสำคัญคือ การควบคุมน้ำ ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแบบเดิมจะใช้น้ำขังตลอดเวลาที่จะส่งผลให้เกิดก๊าซมีเทนระเหยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศก็จะไปกระทบในเรื่องของภาวะโลกร้อน เมื่อปรับมาทำนาเปียกสลับแห้ง น้ำในนาขังน้อยลงช่วงเวลาขังลดลงจากเดิมประมาณ 30-40% ทำ

ให้ก๊าซบีเทนระเหยน้อยลง สามารถที่จะไปเข้าเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งมีหลักเกณฑ์สามารถที่จะเคลมเป็นคาร์บอนเครดิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดได้ ซึ่งในรูปแบบการดำเนินการหากสามารถทำนาเปียกสลับแห้งได้สำเร็จ มีการรวมกลุ่มในพื้นที่ชัดเจนและมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ของ TGO เรียบร้อยแล้วนั้น ก็จะสามารถประเมินมูลค่าของการขายคาร์บอนเครดิตต่อไร่ได้อย่างชัดเจน สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวเงินให้กับเกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ซึ่งในฤดูแล้งปี 2567/68 ได้มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ 6 อ่างเก็บน้ำ ร่วมขยายผลการทำนาเปียกสลับแห้ง พื้นที่ 680 ไร่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยมุก อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด และ อ่างเก็บน้ำห้วยชีเหล็ก มีเป้าหมายการขยายผลให้ได้จำนวน 15,000 ไร่ ภายใน 3 ปี ในพื้นที่ชลประทานทั้ง 21 อ่าง ของจังหวัดมุกดาหาร



"ผลการดำเนินงานการเพาะปลูกในรอบฤดูฝนที่ผ่านมา ปริมาณผลผลิตในพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 30% อีกทั้งยังช่วยประหยัดการใช้น้ำในแปลงนาได้สูงสุดถึง 30% และการทำนาเปียกสลับแห้งยังช่วย



นายองอาจ แสนอุบล
ผู้อำนวยการโครงการ
ชลประทานมุกดาหาร

กำจัดวัชพืช ปรับโครงสร้างหน้าดิน รวมทั้งเพิ่มมูลค่าการเกษตรอินทรีย์ และเมื่อเทียบกับการทำนาแบบดั้งเดิม จากที่เคยทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง เกษตรกรในพื้นที่สามารถเพิ่มรอบการผลิต เป็นปีละ 2 ครั้ง และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจนตามเป้าหมายการสร้างคามอยู่ดีกินดี เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น 3 เท่า ในระยะเวลา 4 ปี ตามนโยบายของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ด้าน



จึงเป็นความท้าทายที่ทางโครงการชลประทาน
มุกดาหาร มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุน" ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานมุกดาหาร กล่าว



"มุกดา Smart Farm 349" ถือเป็นต้นแบบ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สามารถใช้
เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้เห็นถึงวิธีการ
ลดต้นทุนการผลิตและการใช้น้ำ รวมถึงการเพิ่ม
ผลผลิตให้สูงขึ้น โดยใช้การทำนาเปียกสลับแห้ง
และการค้นหาพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เหมาะสม
รวมถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยรูปแบบการเป็นเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่การตลาดภาวะโลกร้อน
จากการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อสร้างโอกาส
นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในเขตพื้นที่
ชลประทานมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

'ถาวร'เยือนจีนสร้างความเชื่อมั่นสินค้า

นายถาวร ทันใจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตลาดเกาเป่ย์เตี้ยน ศึกษาดูงานและหารือร่วมกับนายเว่ย ชูเจียน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานกลุ่มบริษัทโซ่วเหิง และนายหมี่ ย่าหลิน ประธานตลาดเกาเป่ย์เตี้ยน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพสินค้าเกษตรของไทย

สำหรับตลาดเกาเป่ย์เตี้ยน ดำเนินการโดยบริษัท โซ่วเหิง (Sunhula Group) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากรัฐบาล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9,500 เอเคอร์ หรือประมาณ 24,000 ไร่ แบ่งเป็น โซนผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าแช่แข็ง โดย

เป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญในภาคเหนือของจีน เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ใน 5 มณฑล มีทั้งสินค้าเกษตรในประเทศและนำเข้ากว่า 60 ประเทศทั่วโลก ในปี 2024 ตลาดมีปริมาณการนำเข้าผักและผลไม้ 19 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 140,000 ล้านบาท และการนำเข้าทุเรียนไทย มากกว่า 5 แสนตันต่อปี รวมถึงมีการนำเข้าลำไยและมังคุดจากไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนเปิดตลาดที่เมืองเจิงตู มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตก และเมืองเถียนหยาง มณฑลเหอหนาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพัฒนานิคม

โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นอัจฉริยะที่มีศักยภาพสูง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำ และสามารถเก็บรักษาสินค้าได้มากกว่า 5 แสนตัน ครอบคลุมสินค้าหลากหลายกว่า 3,000 รายการ เช่น เนื้อสัตว์สัตว์ปีก ไข่ และอาหารทะเล ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของประชากรประมาณ 500 ล้านคน ในพื้นที่ 13 แห่ง ทั้งระดับเขต เมือง และมณฑล โดยลดขั้นตอนในกระบวนการจัดส่ง ทำให้สามารถจัดส่งวัตถุดิบจากแหล่งผลิตตรงไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และต้องการสร้างความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการนำผลไม้ไทยไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น



เยี่ยมชม : นายถาวร ทันใจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมตลาดเกาเป่ย์เตี้ยน ประเทศจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพสินค้าเกษตรของไทย ที่ส่งมายังประเทศจีน โดยเฉพาะการนำเข้าทุเรียนไทย มากกว่า 5 แสนตันต่อปี รวมถึงมีการนำเข้าลำไยและมังคุดจากไทยด้วย

บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนพยายามร่วมกันแก้ปัญหา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โดยกรมได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 46 จังหวัด 130 แห่ง ซึ่งล้วนเป็นผู้แทนสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น แกลบ ฟางข้าว รำ ตอซัง จากข้าว/ซัง ต้นเปลือกข้าวโพด จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ก้านมะพร้าวแห้ง จากมะพร้าว หรือมูลสัตว์จากสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรฯ ตลอดจนการจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่ายสำหรับ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีเกษตรกรสมาชิกปลูกข้าว ข้าวโพด และ อ้อย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผาในพื้นที่เกษตร ให้เร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในความรับผิดชอบ ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มประกาศเจตจำนงไม่เผาในพื้นที่เกษตรทุกกรณี รวมทั้งประสานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเอกชนในพื้นที่ เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการไม่รับซื้อผลผลิตที่ตรวจพบประวัติการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเป็นการตอบสนองต่อประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เห็นผลทันที.

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: -

ฉบับที่: 27532

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 55.28

Ad Value: 99,504

PRValue (x3): 298,512

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เมล็ดพันธุ์' ความรู้เกษตรในโรงเรียนจากมือกลางวันสู่'เกษตรเพื่อการค้า'

“เกษตร” ไม่ใช่แค่เรื่องปากท้อง แต่ยังคงช่วยอุดหนุนอาชีพได้ด้วย เช่นที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ได้ลงมือปลูกพืชผัก ผลไม้ เพื่อบริโภคเป็นอาหารกลางวัน ผ่าน “โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” ที่ไม่ใช่แค่ผลิตอาหารปลอดภัย แต่ยังสามารถนำไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอดิสรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย นายพรชัย งามสินจำรัส ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม จ.ปทุมธานี หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ผ่านโมเดล Smart Farm ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อาทิ การปลูกผักสวนครัว การปลูก



เมล่อนโดยไม่พืงสารเคมี การเลี้ยงปลา และการเพาะเห็ด โดยวัตถุประสงค์ที่ได้ทั้งหมดจะถูกนำมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวันนักเรียน อีกส่วนนำไปจำหน่าย ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ประโยชน์ทั้งกับนักเรียน และครอบครัว เป็นการยกระดับ “เกษตรเพื่อการบริโภค” เป็น “เกษตรเพื่อการค้า”

ทั้งนี้ เฉพาะปีบัญชี 2567 ธ.ก.ส. ปลูกความรู้ด้านเกษตรให้นักเรียนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 13,500 คน พร้อมขยายผลพวงไปถึงครอบครัวและชุมชน

สำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 400 คน มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจนสามารถประยุกต์การเกษตรเบื้องต้นโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพไปใช้ประกอบอาหารกลางวัน และนำไปจำหน่ายหารายได้ เช่น การปลูกผักผลไม้ ไร้สารพิษ การเลี้ยงปลา และการเพาะเห็ดนางฟ้า



ระหว่างเยี่ยมชมโครงการคณะของ ธ.ก.ส. มีโอกาสสัมผัสกับโรงเรียนธนาคารและแปลงเกษตรต้นแบบ อย่างเช่น โรงเรียนเมล่อน โรงเรียนผักสลัด โรงเรียนเห็ดนางฟ้า และบ่อเลี้ยงปลาระบบปิด ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเป็นตัวควบคุม ลดปริมาณน้ำสิ้น บำบัดน้ำเสีย ถือเป็นการลดปัญหาใช้น้ำแบบสิ้นเปลือง

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ การยกระดับสินค้าเกษตรให้กับนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจก่อเกิด “โอเคีย” สร้างสรรค์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคต

พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมวงประกอบอาหารกับนักเรียน โดยหยิบใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่เก็บเกี่ยวจากโรงเรียนมาปรุงอาหารด้วย

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุ เป้าหมายแรกเริ่มของโครงการเป็นไปเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ได้มีความรู้ด้านการเกษตร จึงเข้าไปให้การสนับสนุน แต่จากนี้เตรียมยกระดับนอกเหนือการผลิตเพียงอย่างเดียวเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่แลกเปลี่ยนกันในแต่ละพื้นที่



ไม่ว่าจะเป็นการทำผลิตภัณฑ์นมใหม่ การปลูกผักไปจนถึงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์หายาก

เนื่องจากในอนาคตอาจจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการบริโภค กลายเป็นเกษตรเพื่อการค้าที่ต้องรู้ว่าจะประดิษฐ์แล้วจำหน่ายให้ใคร กระทั่งเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์ต่าง ๆ และการทำตลาดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งที่ระบบ “โลจิสติกส์” ดีมาก

“โรงเรียนมีข้อได้เปรียบ เพราะนักเรียนเปลี่ยนไปในแต่ละรุ่น แต่เราสามารถส่งต่อองค์ความรู้นำไปใช้หลังเรียนจบแล้ว หรือแม้กระทั่งครอบครัวนักเรียนก็ยังสามารถนำความรู้จากการเกษตรไปประกอบอาชีพเสริมได้” ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าว

นับเป็นโครงการที่สร้างเมล็ดพันธุ์การเกษตรที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง เมื่อการเรียนรู้และลงมือทำสิ่งเหล่านี้ สามารถกลายเป็นวิชาชีพติดตัว เปิดโอกาสให้นักเรียนที่อาจมีใจรักในการเกษตรได้มีประสบการณ์จริง และต่อยอดการพัฒนาที่มากขึ้น เพื่อเลี้ยงดูตัวเองไปจนถึงครอบครัวได้ในอนาคต



รองปลัดฯร่วมปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารรุ่น74

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 74 โดยมีนายอภิรักษ์ จันทะสีมา รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตรสถาบันเกษตรราธิการ เป็นผู้กล่าวรายงานที่หอประชุมหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัดฉางค์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 100 คน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีภาวะผู้นำ เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่งออก-ท่องเที่ยว-การบริโภค ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจเดือนมกราคม

นายพรชัย สุริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2568 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ คู่ค้าสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป

เครื่องใช้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นโดยปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ เดือนมกราคม 2568 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 2.1% และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ 9.5% สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่แท้จริงในเดือนมกราคม 2568 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 3.4% ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมกราคม 2568 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 59.0 จากระดับ 57.9 ในเดือนก่อน เพราะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐรวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการ

ส่งออกและการท่องเที่ยว เครื่องใช้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัวโดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณรถยนต์เชิงพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนมกราคม 2568 ลดลงจาก ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -14.8% และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ -4.3%

การลงทุนภาคเอกชนในหมวดการก่อสร้างสะท้อนจากภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในเดือนมกราคม 2568 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -2.4% แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ 1.5% ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม 2568 อยู่ที่ 25,277.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ที่ 13.6% หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ทองคำ และยุทธปัจจัยพบว่าขยายตัว 11.4% ตามการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและ

ส่วนประกอบและเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ โดยขยายตัว 45.0% 33.2% และ 28.1% ตามลำดับ นอกจากนี้ ยางพารา ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูป ขยายตัว 45.5% 13.4% 13.0% และ 11.8% ตามลำดับ อย่างไรก็ดี การส่งออกข้าวผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ลดลง เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า

เครื่องใช้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานโดยเฉพาะบริการด้านการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น โดย ในเดือนมกราคม 2568 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย 3.70 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 22.2% และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ 6.2% เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศในเดือนมกราคม 2568 จำนวน 24.3 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 3.6% แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ -1.1%

ขณะที่ภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16007

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 53.18

Ad Value: 66,475

PRValue (x3): 199,425

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออก-ท่องเที่ยว-การบริโภค ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจเดือนมกราคม

ผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนมกราคม 2568 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 3.8% และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าถึงขจัดผลทางฤดูกาลที่ 0.8% ตามการเพิ่มขึ้นในหมวดพืชผลสำคัญ อาทิ ข้าว และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผลผลิตมันสำปะหลัง และข้าวโพดลดลงจากเดือนก่อน สำหรับภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนมกราคม 2568 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 91.6 จากระดับ 90.1 ในเดือนก่อนหน้า รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกขยายตัวจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

นอกจากนี้แนวโน้มเงินเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายของธนาคารกลาง ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในหลายประเทศ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป ส่วนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงติดตามต่อเนื่อง ภายใต้อสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมกราคม 2568 อยู่ที่ 1.32% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน อยู่ที่ 0.83% สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 อยู่ที่ 63.9% ต่อ GDP ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ และรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2568 ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 242.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คลังถก 5 หน่วยงานกันจีดีพี 3.5%

● รองนายกฯ พิชัยระดมทีมจึกแพ็กเกจชุดใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจ

“พิชัย” ถก 5 หน่วยงาน “สศก.-สศช.-ธปท.-สำนักงบประมาณ-ก.พ.ร.” วางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสั้น-กลาง-ยาว ดันจีดีพีไทยแตะ 3.5% เตรียมนำเสนอแพ็กเกจชุดใหญ่ให้ “นายกฯ อังค์” พิจารณาในเดือน มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.68 นายพิชัย ชุณหวีร รองนายกรัฐมนตรีและ รว.คลัง ได้เรียกประชุมหน่วยงานสำคัญ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศก.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อทบทวนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

นายพิชัยกล่าวภายหลังการประชุมว่าการเรียกประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้แตะ 3.5% โดยได้สั่งการบ้านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการจัดทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการกระตุ้นระยะ

สั้น คือการเร่งแก้หนี้ครัวเรือนเพราะแก้หนี้ได้เร็ว สามารถกระตุ้นการบริโภคได้เร็วเช่นกัน ซึ่งจะมีการปรับเงื่อนไขการแก้หนี้ให้สอดคล้องกับความจริงของลูกค้าให้มากที่สุด รวมถึงปรับเงื่อนไขหนี้รหัส 21 ซึ่งเป็นหนี้ช่วงโควิด ที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งพิจารณารายละเอียด คาดว่า จะมีความชัดเจนในเร็ววัน

ส่วนระยะกลางและระยะยาวจะต้องแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายโดยจะเจาะจงเป็นรายการสินค้าที่ส่งออกเป็นอันดับแรก ด้วยการจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปลูกอย่างมีคุณภาพ ผลผลิตต่อไร่ วางแผนการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาค่าภาคเกษตรกรรมของไทยแข็งแรง

“ผมจะทำเป็นเรื่องๆ เพื่อให้แก้ปัญหาดังแต่เริ่มต้น ไม่ใช่แก้ปัญหาลงมือทีเดียวเหมือนการแก้หนี้ แต่ต้องปรับทั้งโครงสร้าง เช่น การกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ต้องสร้างความสมดุลระหว่างรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้าด้วย ส่วนภาคเกษตรก็ต้องไปดูแลเรื่องระบบน้ำ ปู๊ เป็นต้น แม้บางเรื่องจะต้องใช้เวลา แต่ต้องเร่งทำตั้งแต่วันนี้ และครั้งนี้ผมตั้ง ก.พ.ร.มาประชุมด้วยเพื่อวัดผลการทำงานหรือตั้งเป็น KPI ของหน่วยงานราชการว่า ร่วมกันขับเคลื่อนมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณ แม้ว่ากรมบัญชีกลางจะเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้ว แต่จะมี ก.พ.ร.เข้ามาช่วยอีกชั้นตอน โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่นี้ เมื่อทำสำเร็จแล้วจะนำรายงานให้ นายกรัฐมนตรีรับทราบภายในเดือน มี.ค.นี้”

นายพิชัยกล่าวว่า ได้มอบโจทย์ให้ ธปท. ไปพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1.ประเมินผลการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในครั้งที่ผ่านๆ มา และการติดตามนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี

ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่แก้ปัญหาลงมือทีเดียวเหมือนการแก้หนี้ แต่ต้องปรับทั้งโครงสร้าง เช่น การกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ต้องสร้างความสมดุลระหว่างรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้าด้วย ส่วนภาคเกษตรก็ต้องไปดูแลเรื่องระบบน้ำ ปู๊ เป็นต้น แม้บางเรื่องจะต้องใช้เวลา แต่ต้องเร่งทำตั้งแต่วันนี้ และครั้งนี้ผมตั้ง ก.พ.ร.มาประชุมด้วยเพื่อวัดผลการทำงานหรือตั้งเป็น KPI ของหน่วยงานราชการว่า ร่วมกันขับเคลื่อนมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณ แม้ว่ากรมบัญชีกลางจะเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้ว แต่จะมี ก.พ.ร.เข้ามาช่วยอีกชั้นตอน โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่นี้ เมื่อทำสำเร็จแล้วจะนำรายงานให้ นายกรัฐมนตรีรับทราบภายในเดือน มี.ค.นี้”

นายพิชัยกล่าวว่า ได้มอบโจทย์ให้ ธปท. ไปพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1.ประเมินผลการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในครั้งที่ผ่านๆ มา และการติดตามนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี

สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีนโยบายที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอีก และ 2.การดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ

“ธปท.มี 2 หน้าที่หลักนี้ ก็ต้องไปทำ เมื่อประเมินว่าลดดอกเบี้ยต่อระบบเศรษฐกิจ ก็ต้องทำค่าเงินบาทเมื่ออ่อนค่า ดีต่อการส่งออกก็ต้องไปดูแลแล้วนำผลการประเมินมาหารือในการประชุมครั้งต่อไปด้วย”

นายพิชัยกล่าวต่อว่า สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนนั้น จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษ เพื่อพิจารณารายละเอียดบริษัทในตลาดทุน ด้วยการใช้มาตรการภาษีที่ประสิทธิภาพ เช่น การทำข้อตกลงกับบริษัทในตลาดทุน หากมีกำไรตามที่ตกลงกันได้ ให้เสียภาษีตามปกติ 20% แต่หากมีกำไรเกินกว่าที่ตกลง เสียภาษีส่วนเกิน 10% เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหามาตรการมาสู้ เพื่อให้ตลาดทุนกลับมาคลั่งคั่ง และต้องยอมรับว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนต่อหุ้น ROE ต่ำจริง

นายธนุชา พิษนันทน์ เลขาธิการ สกช.

กล่าวว่า ต้องทำให้ส่งออกปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 3.5-4% หรือไม่น้อยกว่า 26,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโจทย์ให้กระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาเพิ่มเติมตลาดส่งออกได้อย่างไร ด้านการท่องเที่ยวจะต้องมีนักท่องเที่ยวสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 38 ล้านคน มีรายได้ 1.65 ล้านล้านบาท และที่สำคัญต้องทำรายได้ต่อหัวให้ได้ 42,000 บาทต่อคน เป็นการบ้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขณะเดียวกันจะต้องกำหนดเป้าหมายการลงทุนจากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนปีที่ผ่านมา กว่า 800,000 ล้านบาท ต้องลงทุนจริงในปีนี้ 40-50% ของยอดการลงทุน

นอกจากนี้ จะต้องกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ จะต้องไม่น้อยกว่า 85-90% เพราะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี หรือไตรมาสแรกของปีงบประมาณนั้น การเบิกจ่ายจะน้อยลง ดังนั้น ต้องปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์.

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร
วันที่: ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2568
ปีที่: - ฉบับที่: 27532
Col.Inch: 14.99 Ad Value: 26,982
คอลัมน์: เกษตรวันนี้

หน้า: 12(ขวา)
PRValue (x3): 80,946

คลิป: สีสี่



เกษตรวันนี้.....● พิพิธ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินชีวิตและการทำเกษตรอย่างยั่งยืน.....● เปิดคลังองค์
จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญร่วมงาน ความรู้กับวิทยากรที่ร่วมบรรยายผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน
ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง "Summer ดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Life" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มี.ค. ชม ช้อป ผลผลิตเกษตรปลอดภัยส่งตรงจากสวนกว่า 100
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ภายใน ร้านค้า ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
งานพบกับนิทรรศการ "เกษตรสู่ภัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
แล้ง" ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรมที่สามารถปรับตัว เดิม 0-2529-2212-13, 08-7359-7171 หรือดูรายละเอียด
ต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน นำเสนอแนวทางการปลูกพืชทน ได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook/ Line ID :
แล้ง ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการน้ำ @wisdomkingmuseum.....●
เทคนิคการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ระบบน้ำหยด และการจัดการดิน

นายกฯ หล้าปลี

'พาณิชย์' ส่ง 8 นโยบายเร่งด่วน

● ดูแลสินค้าเกษตร-ส่งออก-เจรจา FTA ดันศก.พุ่ง

รมว.พาณิชย์ ออก 8 นโยบาย ให้ดำเนินการโดยด่วน เพื่อขับเคลื่อนจีดีพี ทั้งต้นตัวเลขส่งออก หลังจากเดือน ม.ค.พุ่งแล้ว 13.6% ผลักดัน FTA ไทย-อียู

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ สั่งการ 8 นโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หลังตัวเลขส่งออกเดือน ม.ค. 2568 โต 13.6% พร้อมเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย-อียู ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Brand เพื่อการันตีสินค้า SME และพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าไทยให้แข็งแกร่งในตลาดโลก โดย 8 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย

1. การสื่อสารเชิงรุก สร้างความเข้าใจให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบถึงมาตรการที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) วานนี้ (26 ก.พ.) คือ เงินสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาท (ไม่เกิน 10 ไร่) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสนับสนุนชาวนาปรี้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ปัญหาในอนาคต รวมถึงได้กำชับให้ทำงานเชิงรุก ให้เร่งเตรียมแผนเพื่อดูแลราคาสินค้า

เกษตร และสินค้าผลไม้อื่น ๆ

2. พัฒนา Thailand Brand การันตีคุณภาพสินค้าไทยด้วยโครงการ Trust Thailand ยกระดับแบรนด์สินค้าไทยสำหรับ SME รุ่นใหม่ พร้อมปรับระบบ Thai Select ให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยใช้มาตรฐานดาว 1-3 ระดับแบบมิชลิน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3. เร่งเจรจา FTA ไทย-อียู ตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ หลังจากประสบความสำเร็จในการเจรจา FTA ไทย-เอฟตา และปิดดีล FTA ไทย-ภูฏาน โดยเตรียมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับอียู ในวันที่ 10 มี.ค.นี้ เพื่อเร่งรัดข้อตกลงการค้าเสรี โดยอียูมีท่าทีพร้อมลดเงื่อนไขหลายด้าน

4. เปิดเสรีการส่งออกข้าว การหลายนุ้ผูกขาดข้าว ปรับเงื่อนไขการเก็บสต็อกข้าว

ผู้ส่งออก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. และปรับค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว โดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในเดือน มี.ค.นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็ก ส่งออกข้าวได้สะดวกมากขึ้น ทั้งผลักดันราคาข้าวไทยล่าสุดราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากการหารือกับภาคเอกชน

5. คุ่มเข้มสินค้าต่างประเทศผิดกฎหมาย โดยสั่งการให้ตรวจสอบสินค้าด้วยคุณภาพที่เข้ามาในไทยอย่างเข้มงวด รวมถึงเร่งจัดการปัญหามิถือนิโทษ์ผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครอง SME ไทย โดยมีผลการปราบปรามธุรกิจมิดเดิลช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ก.ย. 2567-ม.ค. 2568) รวม 820 ราย มูลค่าเสียหายรวมกว่า 12,495 ล้านบาท

6. ขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา เร่งพัฒนามาตรฐานสินค้าไทยในตลาดโลก เป้าหมายคือ ถอดชื่อไทยออกจากบัญชี

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7619

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 40.47

Ad Value: 40,470

PRValue (x3): 121,410

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'พาณิชย์' ส่ง 8 นโยบายเร่งด่วน ดูแลสินค้าเกษตร-ส่งออก-เจรจา FTA ต้นศก.พุ่ง

Watch List (WL) ของประเทศที่ถูกจับตามองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งแจ้งผลสรุปการประชุมร่วมกับนายดาเรน ทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งจะได้มีความร่วมมือต่าง ๆ ตามมา ทั้งการยกระดับอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกของไทย ความร่วมมือด้าน Soft power อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการใช้ IP ยกกระดับภาคการเกษตร

7. พัฒนาแอปพลิเคชันของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Super App) เพื่อประโยชน์ด้านการค้าให้กับประชาชน และภาคธุรกิจ เข้าถึงข้อมูลการค้าของกระทรวงพาณิชย์ได้ง่ายขึ้น

8. สร้างเครือข่าย Food Storage กับประเทศต่าง ๆ วางแผนความมั่นคงทางอาหารร่วมกับประเทศพันธมิตร เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารในภูมิภาค และสร้างความยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตรไทย

“เชื่อว่าการส่งออก จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของไทยในปีนี้ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินนโยบายเชิงรุก เดินหน้าทุกแนวทางพร้อมกัน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” นายพิชัย กล่าว ■

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17155

หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 18.55

Ad Value: 22,260

PRValue (x3): 66,780

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงอาเซียน: มาเลเซียเร่งเครื่องส่งทุเรียนสด เจาะตลาดจีน



แวดวง
อาเซียน

มาเลเซียเร่งเครื่องส่งทุเรียนสด เจาะตลาดจีน

ข้อมูลล่าสุดของกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่า หลังมาเลเซียและจีนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนั้น มาเลเซียมีการส่งออกทุเรียนสดไปยังตลาดจีนในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2024 เป็นปริมาณทั้งสิ้น 413.6 ตัน มีมูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 186 ล้านบาท โดยมาเลเซียได้เริ่มส่งออกทุเรียนสดล็อตแรกไปจีนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหลังการลงนามในความตกลงดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้มาเลเซียส่งออกได้เฉพาะเนื้อผลไม้และทุเรียนแช่แข็งไปยังประเทศจีนได้เท่านั้น

ตะโตะ อาร์เธอร์ โจเซฟ GROUP รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซีย กล่าวว่า ปัจจุบันชาวจีนสามารถซื้อหาทุเรียนมาเลเซียได้ใน 16 ภูมิภาคของประเทศจีน รวมถึงในกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น เทียนจิน และเฉิงตู โดยเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียม อย่างไรก็ตามผลผลิตทุเรียนของมาเลเซียในขณะนี้ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจีน ซึ่งผลผลิตทุเรียนสดถูกจำกัดด้วยฤดูเก็บเกี่ยวของมาเลเซียที่โดยปกติมีเพียง 2 ครั้งต่อปี และเพื่อรักษาคุณภาพของทุเรียน ทำให้ผู้ส่งออกมาเลเซียต้องขนส่งทางอากาศและต้องเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นเป็นเวลา 3-4 วัน ซึ่งทำให้ต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้น

ส่วนไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศส่งออกรายใหญ่ ทำการเก็บทุเรียนก่อนสุกนานถึง 25 วัน ขณะที่ในปีที่แล้ว จีนมีการนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศมีมูลค่ามากเป็นประวัติการณ์ที่ 6,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.1% จากในปี 2023 โดยผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดมายังจีน ได้แก่ ไทย ตามด้วยเวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ (เดอะ สตาร์)